



วันที่ 25 มีนาคม 2558 หน้า B12 (1)

## ปิดบัญชียางรบ.ปุ๋ยมั่นล้าน

**พิเศษทุกเดย์** เกษตรฯ ปิดบัญชี  
แทรกแซงยางรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบ  
ขาดทุนบักโกรก 1 หมื่นล้านบาท  
นายอำนาจ ปะติเสธรมช.เกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับทราบ  
ผลการปิดบัญชีโครงการพัฒนา  
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา  
เสถียรภาพราคายางพาราของรัฐบาล  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก  
รัฐมนตรี ซึ่งใช้เงินในการแทรกแซง  
ราคายางพารา 2.2 หมื่นล้านบาท  
เข้าซื้อยางเก็บมาในสต็อก 2.2 แสน  
ตัน โดยปรากฏว่าสามารถขายให้

บริษัท ไทหนาน จากจีน ได้เงินคืน  
มา 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากต้อง  
ขายยางตามสภาพ และต้องขาย  
ตามราคาตลาดในขณะนั้น  
“รัฐบาลในสมัยนั้นรับซื้อยาง  
เข้ามาที่ราคา 104 บาท/กิโลกรัม  
สูงกว่าตลาดโลกที่ราคาอยู่ที่ 81-82  
บาท/กิโลกรัม แต่เมื่อมีการขายยาง  
ออกในรัฐบาลนี้ปรากฏว่าขายได้ที่  
ราคาประมาณ 50-63 บาท/กิโลกรัม  
เท่านั้น เพราะต้องขายตามราคา  
ตลาด ประกอบกับการขายยางตาม  
สภาพ ซึ่งพบว่าเป็นอย่างเสื่อมคุณภาพ

จำนวนมาก ส่งผลให้เมื่อปิดบัญชี  
พบผลขาดทุนสูงถึง 50% ของเงิน  
ที่ใช้ในโครงการ หรือ 1 หมื่นล้าน  
บาท” นายอำนาจ กล่าว  
นายอำนาจ ระบุว่า กระทรวง  
เกษตรฯ จะส่งมอบเงินที่ได้จากการ  
ขายยางคืนให้กระทรวงการคลัง  
ภายในเดือน พ.ค. 2559 ขณะที่การ  
ส่งมอบยางจะแล้วเสร็จใน 14 เดือน  
สำหรับความคืบหน้าการ  
แทรกแซงราคายางของรัฐบาลชุด  
นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงิน  
เข้าซื้อยาง 1 หมื่นล้านบาท และได้

ใช้เงินไปแล้ว 8,000 ล้านบาท เข้า  
ซื้อยางได้ 1.2 แสนตัน ซึ่งขณะนี้  
กระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนามสัญญา  
ขายยางให้บริษัท ซีโนเคมี จากจีน  
ที่ปริมาณ 2 แสนตัน ที่ราคาเอฟ  
โอบีบวกด้วยราคาส่วนเพิ่มพิเศษ  
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือซื้อขาย  
ยางระหว่างรัฐบาลไทย-จีน  
นอกจากนี้ รัฐบาลได้พยายาม  
หาตลาดเพื่อระบายสต็อกที่จะรับ  
ซื้อเข้ามาในอนาคต ทั้งตลาดอินเดีย  
และฝรั่งเศส นอกจากตลาดจีน  
นายอำนาจ กล่าวว่ ขณะนี้



วันที่ 25 มีนาคม 2558 หน้า B12 (2)

กระทรวงยังปรับรูปแบบการรับซื้อ  
ยางพาราจากเกษตรกรผู้ปลูกยาง  
เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรจริง  
แก้ปัญหาภัยไข้จืดราคา และช่วย  
พยุงราคาที่ลดลงในขณะนี้ให้เพิ่ม  
ขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดราคารับ  
ซื้อยางน้ำตลาด 1 บาท/กิโลกรัม  
โดยจะนำเงินที่เหลืออีก 2,000 ล้าน  
บาท รับซื้อยางตั้งแต่เดือน พ.ค.  
2556 ซึ่งเป็นฤดูเปิดกรีดยางใหม่  
ทั้งนี้ ราคายางแผ่นรมควันชั้น  
3 ราคาตั้งแต่วันที่ 23-25 มี.ค.  
ทรงตัวอยู่ที่ 51 บาท/กิโลกรัม ■



วันที่ 25 มีนาคม 2558

กษ.เดินหน้าแก้ราคายางตกต่ำ!! จัดระดมความเห็นตรัง 2-10 เม.ษ.



เราส่งออกทั้งหมด" นายอำนาจ กล่าว

25 มี.ค.58 นายอำนาจ ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกยางมากถึง 1.5 ล้านครัวเรือน แต่ราคายางพาราที่ตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อไปในวงกว้าง ภาครัฐจึงต้องเร่งหาแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะมาตรการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ที่กำลังจะออกสู่ระบบในเดือน พ.ค.นี้ ล่าสุด ได้มีการเก็บข้อมูลเกษตรกร ทั้งคนปลูกยาง คนกรีดยาง รวมทั้งมีการจัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อจะดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ส่วนปริมาณยางพาราในสต็อก จำนวน 3 แสนตัน ได้ทำสัญญาซื้อขายทั้งหมดแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบตามสัญญา

"ตอนนี้เราทำสัญญาในการส่งออกหมดแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งออก เท่ากับว่าไม่มียางค้างในสต็อกแล้ว เพราะ

ขณะที่โครงการมูลนิธิกสิชน จะเพิ่มการรับซื้อน้ำยางสด คาดว่าจะสามารถรับซื้อได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มอบหมายให้ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดงาน วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 10 เม.ย.โดยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน หรือร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน" ที่สำคัญแนวคิดนี้จะนำไปสู่แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบในปี 2558/2559 อีกด้วย

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดตัวเลขที่มีการส่งออกจริงในในส่วนยางในสต็อกที่ทำสัญญา ที่เป็นปัญหาที่ลงนามสัญญาขายยางให้กับเอกชนจีนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.57 โดยทางเอกชนจีนต้องรับยางตามสัญญาไปเดือนละ 20,000 ตัน ซึ่งจนถึงขณะนี้มีการรับมอบยางไปเพียง 2,000 ตัน และมีการเปิด LC ใหม่ ที่จะรับยางอีก โดยอยู่ระหว่างการส่งมอบอีก 4,000 ตันเท่านั้น ซึ่งล่าสุดพบว่าน่าจะส่งออกยางไปได้เพียง 6,000 ตันเท่านั้น และคาดว่าจะมีปัญหาต่อราคายางในฤดูเปิดกีดใหม่ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ และอาจส่งผลให้ยางราคาคงต่ำกว่าที่ผ่านมาด้วย



วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 11



## ระเบียบข่าว

### ■ วันยางพาราแห่งชาติ

กทม. : นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานวันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2558 ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้วันที่ 10 เมษายนของทุกปี เป็น “วันยางพาราแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงพระยารัษฎา “บิดาแห่งยางพาราไทย” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง จึงจัดงาน “วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 บริเวณลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ๊ะ) ภายใต้แนวคิด “ฟ้า วิภุตติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติอีกด้วย



วันที่ 26 มีนาคม 2558

## กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดงาน "วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558"

กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดงาน "วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558" เปิดเวทีระดมความเห็นของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องของวงการยาง เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาทั้งระบบของรัฐบาลปี 2558/59

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานวันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้วันที่ 10 เมษายนของทุกปี เป็น "วันยางพาราแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยารัษฎา ณ ประดิษฐ์ มหิศรภักดี เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงพระยารัษฎา "บิดาแห่งยางพาราไทย" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงจัดงาน "วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558" ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 ณ ลานเรือพระ สยามกีฬาเพื่อเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ๊ะ) ภายใต้แนวคิด "ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติอีกด้วย

นายอำนาจ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำสวนยาง ประมาณ 1.5 ล้านครัวเรือน และประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบยาง ไม้แก๊ว ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางคอมปาวด์ น้ำยางสด รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 4 แสนล้านบาท ดังนั้น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ชาวสวนยางรายย่อยจึงได้รับผลกระทบจากราคายางที่ผันผวน การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่กระทรวงเกษตรฯ และทุกภาคส่วน จะได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบต้นแต่นำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ประกอบกับในปี 2557/58 ชาวสวนยางไทยตลอดจนประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และแนวคิดในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง เพื่อความอยู่รอด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ให้อยู่รอดได้ด้วยคามเข้มแข็งบนหลักการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อาชีพการทำสวนยางมีความยั่งยืน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ โฆษกสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานว่า ไฮไลต์ของการจัดงานในปีนี้เป็น การเสวนา "ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน" เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาลตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา ว่ามีอุปสรรคอะไรบ้าง ข้อเสียอย่างไร เพื่อร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงแนวทางการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐบาลต้องการนำไปใช้สำหรับวางนโยบายพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศ ในปี 2558/59 ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกรงหั่วจุก การประกวดกลุ่มชาวสวนยางดีเด่น การประกวดชาวสวนยางลูกทุ่งเสียงทอง การประกวดยางแผ่นดิบ/ยางแผ่นรมควัน และการแข่งขันกรีดยางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และในวันที่ 10 เมษายน ซึ่งเป็นวันยางพาราแห่งชาติ จะมีพิธีสักการะพระยารัษฎา จัดโดยเทศบาลนครตรัง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎา เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่นำพืชเศรษฐกิจสำคัญมาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ระบบเศรษฐกิจของไทย

วันที่ 25 มีนาคม 2558

### เกษตรฯจัดงานวันยางพาราปี58 (1)



เกษตรฯจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานวันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้วันที่ 10 เมษายนของทุกปี เป็น “วันยางพาราแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงพระยารัษฎา “บิดาแห่งยางพาราไทย” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงจัดงาน “วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 ณ ลานเรือพระ สยามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้จ้ง) ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนา





# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

วันที่ 25 มีนาคม 2558

## เกษตรฯจัดงานวันยางพาราปี58 (2)

อย่างยั่งยืน”โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติอีกด้วย นายอำนวยการกล่าวต่อไปว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำสวนยาง ประมาณ 1.5 ล้านครัวเรือน และประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบยาง ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางคอมปาวด์ น้ำยางสด รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 4 แสนล้านบาท ดังนั้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ชาวสวนยางรายย่อยจึงได้รับผลกระทบจากราคายางที่ผันผวน การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่กระทรวงเกษตรฯ และทุกภาคส่วน จะได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ประกอบกับในปี 2557/58 ชาวสวนยางไทยตลอดจนประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และแนวคิดในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง เพื่อความอยู่รอด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ให้อยู่รอดได้ด้วยความเข้มแข็งบนหลักการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อาชีพการทำสวนยางมีความยั่งยืน นายเชาว์ ทรงอาวุธ โฆษกสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวถึงรูปแบบการจัดงาน ว่า ไฮไลต์ของการจัดงานในปีนี้เป็นกิจกรรม “ผ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาลตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา ว่ามีปัญหาคูเปอร์ค ข้อดี ข้อเสียอย่างไร เพื่อร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงแนวทางการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐบาลต้องการนำไปใช้สำหรับวางแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐบาลต้องการนำไปใช้สำหรับวางแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศ ในปี 2558/59 ต่อไป

วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 14



## ตรวจสอบทุจริต ในสถานการณ์พิเศษ



ปิตพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

เป็นเรื่องใหม่ละกับการลงนามเซ็นคำสั่งของ นายปิตพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางขององค์การสวนยาง (กสย.)

โครงการนี้ กรม. ได้มีมติอนุมัติแนวทางตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพร้อมกันนี้ ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อให้

กสย. วงเงิน 6,000 ล้านบาท

เมื่อรวมกับอีก 2 โครงการที่ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อ คือโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางวงเงิน 8,200 ล้านบาทและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมวงเงิน 10,000 ล้านบาท

ทั้ง 3 โครงการรวมวงเงินสินเชื่อ 24,000 ล้านบาทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโครงการเหล่านี้ โดยเฉพาะโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

ถ้าไม่มีปัญหา นายปิตพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ คงไม่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือจริงจังใหม่

ในคำสั่งก็ระบุชัดเจนถึงรายงานที่ได้รับว่าการบริหาร

จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางองค์การสวนยาง (กสย.) ขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ เช่น

มีกลุ่มนายทุนรับซื้อยางไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร มีการแอบอ้างชื่อเกษตรกรรับเงิน การรับซื้อยางจากสหกรณ์ชุมชนไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง กสย. ขาดการบริหารจัดการที่ดีในการขนยางเข้าโรงรมยางและการขนส่งไปยังโรงเก็บยางทำให้เกิดความล่าช้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ กสย. ไม่จ่ายเงินตามสัญญากับทางสมาคมโลจิสติกส์

**โห...ช้อกล่าวยาวเป็นบัญชีทางว่าเลยนะนี่ ถ้าผิดจริงคงโดนเยอะเลยแหละ**

และปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อนายอำนวยการ ปติเส รมช. เกษตรฯ หรือไม่ เพราะได้รับมอบหมายให้ดูแลปัญหาราคาลินค้าเกษตรตกต่ำ หน่วยงานการผลิต ข้อมูลสินค้าเกษตรยางพารารวมทั้งรัฐวิสาหกิจอีก 2 แห่ง คือ กสย. และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

**ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเกิดเป็นปัญหาการเมือง ถึงขั้นต้องมีคนรับผิดชอบกันหรือไม่**

อย่างไรก็แล้วแต่ ขอสนับสนุนการเอาจริงเอาจังของรมว. เกษตรฯ ซึ่งในคำสั่งต้องรายงานผลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในคำสั่ง คือ วันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา

เนื่องจากขณะนี้เราถูกปกครองด้วยอำนาจพิเศษ ไม่มี ส.ส. ไม่มีฝ่ายค้าน การตรวจสอบการบริหารของรัฐบาลจึงไม่มี ครั้นจะหวังพึ่ง สนช. ก็ไม่ได้ เพราะคนเหล่านี้เป็นเนื้อเดียวกับ คสช. และรัฐบาล

**จึงต้องหวังพึ่งกับภาคประชาชน สื่อมวลชนและผู้บริหารที่มีจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชัน ปิดช่องทางการรั่วไหลของภาษีประชาชน ■**





วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า A 5



○...เข้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำทีมคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่นัดแรก โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์...○... ไปทั้งที่จึงขอเดินชมตลาดฉัตรไชย พบปะพ่อค้าแม่ค้า บอกทีมงานล่วงหน้าว่างานนี้ไม่มีปราศรัย เกรงเข้าใจผิดคิดว่าเตรียมลงเลือกตั้งปีหน้า...○...หลังสำรวจราคาสินค้า นายกฯ จะขอเดินกินลมชมวิถีแถวชายหาดหัวหิน ติดตามผลงานจัดระเบียบชายหาด หวังว่าเมนูส้มตำจานละ 500 บาทคงไม่มีให้เห็นจริงๆ...○...ส่วน

กรม.สัญญาครอบนี้ พิเชฐ คุมควโรจน์ รมว. วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี จอองพื้นที่จัด อีเวนต์ ชนผลิตภัณฑ์ ยางพาราโชว์นักธุรกิจ โดยเฉพาะผลงานชิ้น เอก ลู่ลานกรีฑายาง ธรรมชาติ การันตี มาตรฐานราคาถูกกว่า นำเข้า แถมให้ค้ำมัน 3 ปี จะปูทั่วประเทศ 165 แห่งสนามฟุตบอล



พื้นที่รอบนอกที่ประชุม มีการจัด นิทรรศการโชว์ผลงานนวัตกรรม เพื่อเอสเอ็มอี อาทิ รถตัดอ้อย ที่ส่งออกขายถึงต่างประเทศ เครื่องหยุดรถไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน เสื่อเกราะกันกระสุนระดับ 3A แก้อั้วทำฟันสำหรับคนพิการ ว้าว! ยังมีเด็ดมากกว่านี้ล้วนเป็นฝีมือคนไทยสร้างชื่อทั้งสิ้น

วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 12

## พ่อค้ายาง 2 จว. นำรถปิดตลาดยาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี ภายในสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีเกษตรกรยางพาราพร้อมพ่อค้ารายย่อยและสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีและชุมพรนำรถบรรทุก 6 ล้อและสิบล้อ บรรทุกแผ่นยางพาราประมาณ 50 คัน น้ำหนักประมาณ 700 ตันมาปิดหน้าอาคารตลาดกลางยางพารา เรียกร้องให้ซื้อขายพาราที่อ้างว่าตกค้างมาจากโครงการมูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาลที่ปิดโครงการไปก่อน

นายวัฒนา อ่อนหนู พ่อค้ารับซื้อขายพารา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้นำยางพารา 20,000 กิโลกรัม (กก.) ที่รับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่ช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคา กก.ละ 56-57 บาท ดังนั้นหากขายในราคาประมูลปกติตลาดกลาง กก.ละ 50.70 บาท พวกตนจะขาดทุนทันที ประกอบกับรัฐบาลไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนจะปิดโครงการ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือรับซื้อขายในราคาก่อนปิดโครงการมูลภัณฑ์กันชน

ต่อมาเวลา 12.10 น. นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย ผอ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

จ.สุราษฎร์ธานี พร้อม พ.ต.อ.นพดล คุ่มภิรมณ์ ผกก.สภ.พุนพิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สุราษฎร์ธานีเข้าหารือกับเกษตรกรและพ่อค้ากลุ่มดังกล่าว

ด้านนายพนัส แพชนะ ผอ.ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กลุ่มผู้รวบรวมตัวรอขายยางดังกล่าวอ้างว่าเป็นแผ่นยางที่ตกค้างจากโครงการมูลภัณฑ์กันชน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่สมบูรณ์ ไม่สามารถขึ้นชั่งได้ทันก่อนวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงจดบันทึกน้ำหนักส่งให้องค์การสวนยาง (อสย.) เพื่อพิจารณา ยางที่มีปัญหา 700 ตันดังกล่าวแต่ก็ยังไม่รับคำตอบล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้รับซื้อขายของพ่อค้าอีกต่อไป ที่ผ่านมามูลค่าไม่ยอมรับแล้วเนื่องจากการเปิดกว้างของตลาดกลางทำให้มีการซื้อขายจากพ่อค้าคนกลาง การช่วยเหลือจึงไม่ถึงมือเกษตรกรที่แท้จริง

ต่อมาเวลา 15.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมได้ส่งตัวแทน 7 คนเดินทางไปยังหนังสือต่อ พ.อ.จรัล พลอดตุ้ม รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ที่ค่ายวิภาวดีรังสิต และศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอให้ช่วยเหลือต่อไป





วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 7, 8

**ส่งออกก.พ.วูปหนักสินค้าเกษตรถ่วง**

พาณิชย์เผยติดลบ 6.14%

หน้า 8

## ส่งออกก.พ.วูปหนักสินค้าเกษตรถ่วง

พาณิชย์เผยติดลบ 6.14%-คลังทำใจมูลค่าจีดีพีปีนี้ต่ำกว่า 4%

● ส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ติดลบ 6.14% ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน สินค้าเกษตรที่ยังแนวโน้มฟื้นตัวพาณิชย์รอดูอีกเดือนค่อยทบทวนเป้าหมาย เรือทั้งปียังเป็นบวก คลังทำใจมูลค่าจีดีพีต่ำกว่า 4% ด้านตลาดหุ้นไทยเจอปัจจัยลบรอบด้าน ร่วง 16 จุดดัชนีหลุด 1,500 จุด

น.ส.ชุติมา บุญประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 17,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 6.14% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นการการลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน นับจากเดือนสิงหาคม 2557 โดยในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ. 2558) ส่งออกมีมูลค่า 34,478 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 4.82% ซึ่งมาสาเหตุมาจากสินค้าเกษตรติดลบ 12.5% ตามทิศทางราคาสินค้าเกษตรโลกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สินค้าอุตสาหกรรมติดลบ 3.7% โดยเฉพาะทองคำส่งออกติดลบ 66% เมื่อเทียบกับปีก่อน และน้ำมันผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันในการส่งออกไม่ขยายตัว รวมถึงเศรษฐกิจโลกขยายตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

\*ตัวสำคัญที่จุดให้ส่งออกติดลบคือกลุ่มของสินค้าเกษตรที่ยังแ่ และไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะยางพารา แต่ก็เชื่อว่าหากเศรษฐกิจของจีนดีจะช่วยดึงให้การส่งออกสินค้าเกษตรดีขึ้นมาได้ ขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ทองคำ และน้ำมัน ยังเป็นตัวจุดให้การส่งออกไม่ดี หากตัดสินค้า 2 ชนิดนี้ออกไป สินค้าอุตสาหกรรมตัวอื่นๆ ก็มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น" น.ส.ชุติมา กล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังเชื่อว่า การส่งออกทั้งปี 2558 ยังขยายตัวได้ และจะเป็นบวกแน่นอน แต่จะเป็นอัตราเท่าไรต้องพิจารณาหลังจบไตรมาสแรก ที่จะมีการทบทวนตัวเลขเป้าหมายการส่งออกอีกครั้ง เพราะจากการประชุมร่วมกับทูตพาณิชย์ทั่วโลกก็ได้รับรายงานถึงสถานการณ์ของ

แต่ละรายตลาด โอกาส และแนวทางในการผลักดัน การส่งออกให้ขยายตัวตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ และเร็วๆ นี้ จะเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้แก่ผู้ส่งออกด้วย เพื่อให้การส่งออกคล่องตัวมากขึ้น

ด้าน นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การส่งออกปรับลดตามการค้าโลกที่หดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตามข้อมูลของไอเอ็มเอฟพบว่า ช่วง 6 ปีมาการค้าโลกและการขยายตัวของจีดีพีทั่วโลกลดลงครั้งหนึ่ง ทำให้เป็นตัวจุดตัวเลขโดยรวม และน่าจะทำให้จีดีพีของไทยขยายตัวต่ำกว่า 4% แน่แน่นอน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ตัวเลขส่งออกของเดือนกุมภาพันธ์ออกมาติดลบมากกว่าที่ประเมินไว้ จึงขอจุดตัวเลขเดือนมีนาคมอีกครั้ง ก่อนจะประเมินตัวเลขส่งออกใหม่ในเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งทบทวนตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ที่คาดไว้เดิม 3.9% ด้วย โดยเบื้องต้นยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ เพราะได้การลงทุนภาครัฐ เอกชนและการท่องเที่ยวมาชดเชย

ด้านบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ดัชนีปิดการซื้อขายที่ 1,496.41 จุด ลดลง 16.39 จุด หรือ 1.08% โดยนายภาดล วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรง เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวลงกันเป็นส่วนใหญ่ คาดจะรับผลจากข่าวดีอาร์เบียและประเทศพันธมิตรเริ่มเปิดฉากโจมตีกองกำลังติดอาวุธในเยเมน นอกจากนี้ ตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้



วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า C 4

## กสอ.คัดสินค้าเด่นค้นส่งออก

**พรุ่งนี้** กสอ. เร่งคัดเลือกโปรดักต์ แชมเปียน 77 จังหวัดต้นสินค้าเด่น ขยายตลาด ผลักดันส่งออก

นายอาทิตย์ วุฒิมะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม กสอ. และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมทำโครงการส่งเสริมสินค้าโปรดักต์ แชมเปียน ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ นำไปพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง จนสามารถขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศได้สำเร็จ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กสอ. สสว. หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ที่ร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 สินค้า ซึ่งเป็นนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในเรื่องนี้

เพื่อส่งเสริมสินค้าที่มีความโดดเด่นทุกจังหวัด ทำเป็นโครงการนำร่อง และต้องมีความชัดเจนของโครงการภายใน 6 เดือนนับจากนี้

พร้อมกันนี้ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ กสอ. จะเข้าไปร่วมประชุมกับกระทรวงการคลัง ที่กระทรวงการคลัง มีแผนทำโครงการเวนเจอร์แคปปิตอล เพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจเอสเอ็มอี โดยจะประชุมร่วมกันที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในครั้งแรก

นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ครม.สัญจร) กสอ. ได้ร่วมแสดงผลงานและนิทรรศการในโซน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกร” โดยจะแสดงกลุ่มสินค้าทั้งนวัตกรรมเกษตรแปรรูป ยางพารา เครื่องสำอางและสมุนไพร อุตสาหกรรมแฟชั่น และเครื่องจักร เป็นต้น

ทั้งนี้ จะร่วมแสดงผลงานระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค.นี้ ที่สวนสนประดิพัทธ์

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เอสเอ็มอี ผู้ผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรกรไทย นำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและการเกษตรมากขึ้น

“แม้ว่าตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยยังไม่ดีนัก แต่พบว่าตัวเลขของการเปิดและปิดโรงงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการส่งเสริมเอสเอ็มอี ทั้งนวัตกรรม เงินทุน สินเชื่อ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นต่อเนื่อง” นายอาทิตย์ กล่าว

วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 8

## ไทย ทั่วข่าวสด

● **สุราษฎร์ฯ-ประท้วงยาง** วันที่ 26 มี.ค. เกษตรกรชาวสวนยางพารา พ่อค้ารายย่อย และสหกรณ์ในสุราษฎร์ธานีและชุมพร ร่วมตัวกันนำรถบรรทุกขยางปิดตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ในสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เรียกร้องให้รับซื้อยางที่อ้างว่าตกค้างจากโครงการมูลภัณฑ์กันชน นายวัฒนา อ่อนหนู หนึ่งในพ่อค้ารับซื้อยางกล่าวว่า รับยางจำนวน 20,000 กิโลกรัมจากเกษตรกรเมื่อช่วงวันที่ 27-28 ก.พ.ที่ผ่านมา ในราคา 56-57 บาท แต่หากขายในราคาปกติของตลาดที่ 50.70 บาท ทำให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

วันที่ 27 มีนาคม 2558

## เกษตรฯ จัดเต็มโชว์นวัตกรรม“เกษตรก้าวไกล วิจัยหนุนนำ”ในกรม.สัญจร (1)

เกษตรฯ จัดเต็มโชว์นวัตกรรมงานวิจัยด้านเกษตรภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวไกล วิจัยหนุนนำ” ในกรม.สัญจรหัวหิน แสดงผลงานพัฒนาภาคเกษตรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นายวิมล จันทโรทัย โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวไกล วิจัยหนุนนำ” ณ บริเวณลานจอดรถ สวนสนประดิพัทธ์ ต.สวนสน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่ 4,500 ตรม. ระหว่าง วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 โดยเนื้อหา นิทรรศการจัดแสดงถึงภาพรวมของการใช้งานวิจัยในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ด้านปัจจัยการผลิต 2. ห่วงโซ่การผลิตด้านการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 3. การสร้างชุมชนภาคเกษตร ให้เข้มแข็ง

สำหรับโซนปัจจัยการผลิต มีนิทรรศการสำคัญ ประกอบด้วย นวัตกรรมฝนหลวง แสดงถึงเทคโนโลยีฝนหลวง พระราชทาน ผลงานวิจัยและพัฒนาพลูสารดูด ความชื้นฝนหลวง ผลงานวิจัยกรรมวิธียับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ งานวิจัยสารฝนหลวง เครื่องวัดระดับน้ำผ่านทางโทรศัพท์ สามารถควบคุมได้จากระยะไกล (remote area) ซึ่งภายในงานจะมีการสาธิตการ โทรศัพท์ทดสอบการทำงานของเครื่อง ฝ้ายพับได้ ที่สามารถลดระดับสันฝายในการไล่ตะกอน ซึ่งมีโมเดลฝายนำไปจัดแสดงด้วย และการจัดแสดงข้อมูลปุ๋ยอินทรีย์

ขณะที่ห่วงโซ่ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร แบ่งเป็น 3 โซนด้วยกัน คือ โซนต้นน้ำ โซนกลางน้ำ และโซนปลายน้ำ โดยโซนต้นน้ำ ประกอบด้วย การจัดแสดงข้าวที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 12 สายพันธุ์ ซึ่งจะจัดแสดงสายพันธุ์ละ 3 ชนิด ประกอบด้วยข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร การจัดแสดงปาล์มพันธุ์เทนอรา AKG ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม เพื่อทำสอบในดินสำหรับนาข้าว ปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเติมธาตุในดิน ตามแต่ที่พื้นที่นั้นๆ ขาดแคลนอยู่ โดยจะมีเกษตรกรทำการสาธิตและตอบข้อซักถาม



วันที่ 27 มีนาคม 2558

## เกษตรฯ จัดเต็มโชว์นวัตกรรม“เกษตรก้าวไกล วิจัยหนุนนำ”ในกรม.สัตยูจร (2)

เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และจัดแสดงไถ่พื้นเมืองที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์จำนวน 4 สายพันธุ์ ซึ่งมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์

ส่วนของโซนกลางน้ำจะแสดงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตของเกษตรกรแต่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เช่น การจัดแสดงชุดสารชีวภัณฑ์ใส่เดือนฝอยไว้ใช้งานเองสำหรับเกษตรกร ชุดตรวจไวรัสในกล้วยไม้ (Pocy Kit จัดแสดงข้อมูลการปลูกข้าวทั้งในแบบคู่มือคอมพิวเตอร์ หรือดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Rice Zoning) ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ เครื่องกลูกไก่อัตโนมัติ ขณะที่โซนปลายน้ำ จะจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร เช่น แคปซูลที่ผลิตจากกระดูกปลานิลสำหรับป้องกันโรคกระดูกพรุน นำยางพารามาผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ บล็อก, ถนน, ยางรองคอกสัตว์ ถังเช่าดักแด้ไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปหมอน ผ้าไหมลดโลกร้อน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่, วัว,ควาย เช่น ชีสจากโคและกระบือ ข้าวหนึ่งกล้องเริ่มงอก ซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านกรรมวิธีทำให้มีสารอาหารมากกว่าข้าวกล้องปกติ ข้าวที่หอมกลิ่นมอลต์ สดรับผิวจากข้าวสี มาส์กหน้าจากน้ำมะพร้าวแก่ ครีมนวดแก้ปวดเมื่อยที่ผลิตจากเมล็ดลำไย (ลองกานอยด์) ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากปาล์มน้ำมัน

นายวิมล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนสุดท้ายคือ ชุมชนเข้มแข็ง จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพใหม่แก่เกษตรกร เช่น การเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดครบวงจรตั้งแต่เป็นลูกหอย อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ สำหรับจำหน่ายที่ได้จากหอยมุกน้ำจืด พัฒนาการเลี้ยงปลากระรังในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังนำเสนองานวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดที่สามารถนวดเมล็ดข้าวโพดได้เลย โรงเรือนอัจฉริยะ เครื่องวัดความชื้นได้ในระยะเวลาอันสั้น เครื่องฆ่ามอดข้าว โดยไม่ใช้สารเคมี หุ่นยนต์สำหรับหยอดข้าวโดยไม่ต้องใช้คนขับ เป็นต้น

วันที่ 26 มีนาคม 2558

## ปิดโครงการ "มูลภัณฑ์กันชน" พบยางตกค้างเพียบ (1)

จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบยางตกค้างรวม 1.5 ล้านกิโลกรัม หลังปิดรับซื้อขายโครงการมูลภัณฑ์กันชน คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร เตรียมนำเรื่องส่งรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา ด้านประธานภาคี คยปท.เผยที่ประชุมส่วนใหญ่ลงความเห็นให้ยุติโครงการมูลภัณฑ์กันชนรอบหน้า รับที่ผ่านมาส้มเหลว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการมูลภัณฑ์กันชน รัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการซื้อขายแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน จากตลาดกลางยางพาราในราคานาตลาด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ภายหลังปิดรับซื้อพบยางตกค้างอยู่ตามโกดังของตลาดเครือข่าย สถาบันเกษตรกรจำนวนมาก รวมถึงมียางตกค้างที่ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วพบยางพาราตกค้างถึง 1,501,000 กิโลกรัม

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อสถาบันเกษตรกร หรือสหกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายให้ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีรับซื้อเข้ามาแล้ว ไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดกลางได้ทันก่อนปิดโครงการ ทำให้ปริมาณยางตกค้างอยู่ที่ตลาดเครือข่ายจำนวนมาก อาทิ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขี้ยวหลาน มียางก้อนถ้วยตกค้างอยู่ 200,000 กิโลกรัม สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคามียางตกค้าง 7,500 กิโลกรัม สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าเฟือง 70,000 กิโลกรัม เป็นต้น

วันที่ 26 มีนาคม 2558

## ปิดโครงการ "มูลภัณฑ์กันชน" พบยางตกค้างเพียบ(2)

รวมทั้งหมด 36 สถาบัน เป็นยางปริมาณ 765,000 กิโลกรัม เป็นยางก้อนถ้วย 200,000 กิโลกรัม ยางแผ่นดิบ 100,000 กิโลกรัม และยางแผ่นรมควัน 465,000 กิโลกรัม ขณะที่ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีปริมาณยางตกค้างตลอดสัปดาห์ทำให้ไม่สามารถขนยางจากรถบรรทุกเข้าตลาดได้ ทำให้มียางตกค้างอยู่บนรถกระบะและบรรทุกจำนวน 61 ราย รวมน้ำหนัก 736,000 กิโลกรัม



ยางค้าง - หลังปิดโครงการมูลภัณฑ์กันชนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามียางตกค้างตามโกดังเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบสต็อกยาง ที่อยู่ในสถาบันเกษตรกรแล้ว จากนั้นได้ประชุมเพื่อรับรองสต็อก และนำเสนอให้ทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา



วันที่ 26 มีนาคม 2558

## ปิดโครงการ "มูลภัณฑ์กันชน" พบยางตกค้างเพียบ(3)

ต่อไป โดยปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถขนย้ายยางที่ค้างในสต็อกได้ และในส่วนที่ส่งมอบให้ อ.ส.ย.แล้ว แต่ อ.ส.ย.ยังคงค้างจ่ายเงิน 312,496,405 บาท และยางที่ตลาดเครือข่ายได้แจ้งขายให้กับ อ.ส.ย.แล้ว แต่ยังคงค้างอยู่ในตลาดเครือข่าย มูลค่า 77 ล้านบาทเศษ

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) และคณะกรรมการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหายางพารา เปิดเผยว่า ผลจากการประชุมคณะกรรมการ เรื่องโครงการมูลภัณฑ์กันชนยางพาราลดใหม่ที่จะเปิดหน้ากรีดยางพารา เดือนพฤษภาคม 2558 คณะกรรมการทำงานส่วนใหญ่เห็นว่าควรยุติ เพราะที่ผ่านมาจำนวน 2 ลอต รัฐบาลใช้งบประมาณไปแล้วถึง 12,000 ล้านบาท แต่ยังไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ถึงมือชาวสวนยางพาราอย่างแท้จริง จนทำให้เงินไม่ได้เข้าสู่ตลาดตามเป้าหมาย


ขณะที่คณะกรรมการในส่วนของ คยปท. บางส่วนยังเห็นควรให้ดำเนินการโครงการมูลภัณฑ์กันชนต่อไป แต่ต้องเขียนเงื่อนไขใหม่ให้ชัดเจน เช่น เกษตรกรผู้ขายยางพาราจะต้องลงทะเบียนเกษตรกร และมีรหัส ต้องกำหนดเพดานจำนวนการขายยาง และจะต้องกำหนดให้ชัดเจนของพื้นที่ขาย เป็นต้น ทั้งหมดจะต้องมีการป้องกันอย่างรอบด้านเพื่อให้ถึงมือเจ้าของยางพาราอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะมีการสรุปครั้งสุดท้ายก่อนเปิดหน้ากรีดยางพาราในเดือนพฤษภาคม 2558

ด้านนายชัยสิทธิ์ จงจิตต์ ประธานเครือข่ายเกษตรกร สกย.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า ขณะนี้มียางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช รับซื้อไว้จากสมาชิกค้างสต็อกอยู่จำนวน 4,500 ตัน ส่งผลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประสบภาวะขาดทุน ไม่สามารถใช้หนี้เงินกู้ให้ ธ.ก.ส. และไม่สามารถปิดบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้ นอกจากนี้ยางก็เริ่มเสื่อมสภาพด้วย



## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าสองแสน ก.ก. ราคาปรับลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 26 มีนาคม 2558

### ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าสองแสน ก.ก. ราคาปรับลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีราคาคงต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 49.41 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 46.19 บาท / ราคาขยงท้องถิ่น กิโลกรัมละ 47.30 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 51.29 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 49.79 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 49.68 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.68 บาท / ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 40.62 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 209,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขยงประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 70 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 99 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาขยงแผ่นดิบท้องถิ่น 47.30 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาน้ำยางสด 49 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาขยงตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์เสนอซื้อที่ 55.98 บาท ต่อ ก.ก.ปรับตัวลดลง 16 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียวอยู่ที่ 58.67 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 55 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 70.95 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.13 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรชัย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



วันที่ 26 มีนาคม 2558

**Gossip: พร้อมลุยซ่อม-สร้างถนนยางพารา สนองนโยบายรัฐ**

หลังประชุมพัฒนานวัตกรรมยางพาราผสมยางมะตอย เพื่อใช้ในการทำถนนมาเป็นเวลานานหลายปี เป็นที่ยอมรับของบรรดาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน TASC0 ในฐานะผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเต็มเหนี่ยวว้าว...ในการนำยางพารามาใช้ในการซ่อมและสร้างถนนทั่วไทย เพื่อกระจายรายได้ และพยุงสถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำ "ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์" กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ (TASC0) บอก...พร้อมลุยเต็มที่ เพราะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง มีโรงงานผลิตครอบคลุม 4 ภูมิภาคของไทย และมีรถบรรทุกขนส่งกว่า 300 คัน พร้อมเสิร์ฟตรงให้กับบรรดาผู้รับเหมา...งานนี้ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีหวังพุ่งกระจายข่าว





วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 8

## เทขายสต็อกเก่าหมดโกดัง!

### ● โครงการรับซื้อยาง “ยิ่งลักษณ์” ขาดทุนหนักล้าน

“อานวย” เผยโครงการรับซื้อยางของรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” ขาดทุน 10,000 ล้านบาท จากเงินที่ใช้ไปทั้งหมด 21,000 ล้านบาท ชี้เตรียมเปลี่ยนวิธีเข้าซื้อยางพาราในตลาด จากเข้าไปไล่ซื้อในตลาดกลางเพื่อพุงราคาเปลี่ยนไปแจกโควตาซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อย พ่อผู้ว่าราชการจังหวัด 69 จังหวัด รายงานข้อมูลยางพียนจนวางโรดแมปยางไทยไม่ได้ เร่งปรับจูนวิธีทำงานใหม่ เปรยหากทำไม่ได้ก็รัฐชะตากรรมตัวเองดี

นายอานวย ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ (ออคอร์) ยางที่รอการส่งมอบจาก บริษัท ไช้นำให้หนานฯ อยู่อีกประมาณ 200,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 5% ของปริมาณผลผลิตยางทั้งประเทศปีละประมาณ 4 ล้านตัน ก็จะนำส่วนนี้ไปจัดสรรเป็นโควตาสิทธิการขายยางให้แก่อรัฐ ให้แก่ชาวสวนยางรายย่อยในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ในอนาคตอาจมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากบริษัท ชิโนเคม กรุป จากประเทศจีนเข้ามาอีกประมาณ 200,000 ตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในการเจรจาข้อตกลงให้จีนเข้ามาก่อสร้างรถไฟทางคู่ในประเทศไทย รวมปริมาณคำสั่งซื้อ 2 ส่วนนี้ ก็เท่ากับกระทรวงเกษตรฯ มีออคอร์รอส่งมอบถึง 400,000 ตัน คิดเป็น 10% ของผลผลิตยางทั้งประเทศ น่าจะช่วยให้มีอำนาจต่อรองราคาจากในตลาดให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ในมือของพ่อค้า

สำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศขณะนี้ในช่วงปิดกรีดยางแต่ต้นตั้งเป้าว่าหากเปิดกรีดยางในฤดูการผลิตต่อไปหรือตุลาค 2558/59 ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ จะปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการเข้าซื้อยางในตลาดจากเดิมที่ตั้งเป้าซื้อยางเพื่อผลักดันราคาในตลาด โดยการให้องค์การสวนยาง (อศย.) เข้าซื้อยางในตลาดกลาง จะเปลี่ยนเป็นการรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรกร โดยให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดไปจัดทำบัญชีรายชื่อชาวสวนยางรายย่อยส่งมาให้กระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับซื้อจากเกษตรกร

กลุ่มนี้ต่อไปเป้าหมายเพื่อให้มีคเงินจากรัฐไหลลงไปถึงมือเกษตรกรโดยตรง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ มีคำสั่งซื้อ

ยางที่รอการส่งมอบจาก บริษัท ไช้นำให้หนานฯ อยู่อีกประมาณ 200,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 5% ของปริมาณผลผลิตยางทั้งประเทศปีละประมาณ 4 ล้านตัน ก็จะนำส่วนนี้ไปจัดสรรเป็นโควตาสิทธิการขายยางให้แก่อรัฐ ให้แก่ชาวสวนยางรายย่อยในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ในอนาคตอาจมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากบริษัท ชิโนเคม กรุป จากประเทศจีนเข้ามาอีกประมาณ 200,000 ตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในการเจรจาข้อตกลงให้จีนเข้ามาก่อสร้างรถไฟทางคู่ในประเทศไทย รวมปริมาณคำสั่งซื้อ 2 ส่วนนี้ ก็เท่ากับกระทรวงเกษตรฯ มีออคอร์รอส่งมอบถึง 400,000 ตัน คิดเป็น 10% ของผลผลิตยางทั้งประเทศ น่าจะช่วยให้มีอำนาจต่อรองราคาจากในตลาดให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ในมือของพ่อค้า

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในทางปฏิบัติรัฐจะเข้าไปรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อยได้อย่างไร เพราะระบบปกติรายย่อยจะไม่นำยางมาขายที่ตลาดเพราะมีปริมาณน้อยไม่คุ้มค่าขนส่ง แต่จะขายยางที่สวนให้แก่อพ่อค้ารวบรวมยาง นายอานวยกล่าวว่า จะออกเอกสารหลักฐานสิทธิการขายยางให้รัฐ ให้แก่ชาวสวนยางรายย่อยเป้าหมายเพื่อให้เงินจากรัฐเข้าถึงมือคนกลุ่มนี้ เกษตรกรที่มีเอกสารขายยางอาจนำยางไปรวบรวมผ่านสถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ก็ได้แล้วรับราคาไปตามราคา

รับซื้อของรัฐ นายอานวยกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการปลูกยางรวม 69 จังหวัดทั่วประเทศ ไปจัดทำข้อมูลด้านการผลิต และด้าน

การตลาดยางพารารายจังหวัดเข้ามาแต่เกิดปัญหาตรงที่ตัวเลขยางพาราที่แต่ละจังหวัดรายงานกลับมารวมเป็นผลผลิตทั้งประเทศสูงกว่าตัวเลขที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำรวจไว้มาก ข้อมูลดังกล่าวจึงยังไม่มีความน่าเชื่อถือ ขณะนี้จึงต้องกลับมาปรับระบบกันใหม่ โดยในวันที่ 2 และ 4 เม.ย. นี้ จะจัดประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการปลูกยางรวม 69 จังหวัด ถึงการทำข้อมูลยางพารา ถ้าได้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดก็จะนำมาประมวลรวมเป็นแผนการจัดการหรือโรดแมปด้านยางพาราของประเทศไทย และน่าจะช่วยให้รัฐมีอำนาจในการจัดการราคายางได้มากขึ้น จากปัจจุบันซื้อขายประมาณ 5% เป็น 20% ของผลผลิตยางทั้งประเทศ

“ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ละจังหวัดไม่สามารถรายงานข้อมูลยางพาราที่ถูกต้องเข้ามาได้ อาจเป็นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินการในลักษณะนี้ ก็คงต้องมาปรับจูนการทำงานกันใหม่ เพื่อให้การบริหารยางในประเทศเดินหน้าได้ต่อไป แต่ถ้าการจัดการโรดแมปยางพาราเกิดขึ้นไม่ได้ผมก็รู้ชะตากรรมของตัวเองดี”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาศึกษาสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือโครงการรับซื้อยาง เริ่มต้นดำเนินการโดยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และดำเนินการครั้งแรกโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรมช.เกษตรฯ เข้าซื้อยางในตลาดในราคาสูงกว่าราคาปกติ โดยเข้าซื้อที่ กก.ละประมาณ 100 บาท จากราคายางในขณะนั้น กก.ละประมาณ 89 บาท อย่างไรก็ตาม ราคายางล่าสุด วันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมาราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 49.60 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กก.ละ 51 บาท น้ำยางสด กก.ละ 49.50 บาท และเศษยาง กก.ละ 40 บาท.



วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 10

## อบรมใช้ปุ๋ย-ซ่อมอุปกรณ์ลดต้นทุนชาวยาง

● **นราธิวาส-เกษตรกรชาวสวนยาง**แห่อบรมหลักสูตรการใช้ปุ๋ย และหลักการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า เพื่อนำความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและประกอบเป็นอาชีพเสริม

นายบุญสืบ สังข์อุบล ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงแต่ต้นยางจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยให้กับยางพาราตามความต้องการ และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเฉพาะพื้นที่ เป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางนั้น เกษตรกรควรทราบถึงปริมาณของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของยางพาราวิธีการที่ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในดินได้คือการนำตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน

“สกย.ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมหลักสูตรการ

ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพราะเป็นประโยชน์กับชาวสวนยาง หากผู้ผ่านการอบรมนำไปปรับใช้ จะลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อย ซึ่งใน จ.นราธิวาส มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คอยดูแลให้ความรู้ โดยเกษตรกรสามารถเก็บตัวอย่างดินส่งให้ศูนย์วิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ผอ.สกย.จ.นราธิวาส กล่าวอีกว่า ในเวลาเดียวกันทางศูนย์ยังจัดอบรมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลสวนยางให้เกษตรกรด้วย เช่น เครื่องตัดหญ้า เพราะหากเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงรักษา จะช่วยยืดเวลาการใช้งาน ลดภาระค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งหลักสูตรนี้เกษตรกรให้ความสนใจอย่างยิ่ง และต้องการให้ สกย.จัดอบรมต่อเนื่อง เพราะยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย





วันที่ 27 มีนาคม 2558 หน้า 7

## ลุยแก้หนี้เกษตรกร8แสนราย

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เห็นชอบตามมติ ครม.เศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหานี้ สินเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. 3 โครงการ โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้า ครอบคลุม ทั้งผู้ที่ประสบปัญหาชำระหนี้จากภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตตกต่ำ และลูกค้าที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนด ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินรายละไม่เกิน 500,000 บาท 818,000 ราย หนี้สินรวมกว่า 116,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58-31 มี.ค.59

ทั้ง 3 โครงการ คือ ปลดปล่อยหนี้สิน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มี ศักยภาพ หรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทูพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง มีปัญหาสุขภาพจน ประกอบอาชีพไม่ได้ 28,000 ราย คิดเป็นหนี้สิน 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจัดการหนี้และ พิจารณาปลดหนี้ให้ ด้วยการตัดเป็นหนี้สูญ ต่อมาคือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่ำ ที่ยังมีความสามารถประกอบอาชีพ แต่มีปัญหาชำระหนี้จาก เหตุสุจริตจำเป็น และเป็นภาระหนัก 340,000 ราย คิดเป็นหนี้สิน 48,000 ล้านบาท

สุดท้ายคือ ขยายเวลาชำระหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการ ประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรัง และราคายางพาราตกต่ำ 450,000 ราย คิดเป็นหนี้สินรวม 64,000 ล้านบาท โดยพิจารณาขยายเวลาชำระหนี้ คิดดอกเบี้ยปกติของ ธนาคาร ไม่คิดเบี้ยปรับ และยังให้สินเชื่อเพิ่มเติมให้ ผ่านเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 35,000 ล้านบาท.